



ประกาศจังหวัดเลย

เรื่อง รมรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย จังหวัดเลยได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมในห้วงฤดูแล้ง อันมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร ก่อให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน ก๊าซพิษ เถ้า และเขม่าควัน ระบายสู่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น และมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน กระทบการท่องเที่ยว ทำให้สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรืออาจเกิดเพลิงลุกลามไปยังที่ดินข้างเคียง อีกทั้งการเผาในพื้นที่เกษตรยังเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรในครั้งนี จึงกำหนดระเบียบพร้อมมาตรการควบคุม ดังนี้

๑. ในพื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรของจังหวัดเลย ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ สอดส่อง ดูแลการลักลอบจุดไฟเผา กรณีประชาชนมีความจำเป็นต้องเผาให้แจ้งกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้านพิจารณาอนุญาตก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปในพื้นที่อื่น แล้วให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายงานให้นายอำเภอทราบ

๒. ให้นายกองค้กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งประกาศเหตุรำคาญ ควบคุมการเผาในที่โล่ง พร้อมออกข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ควบคุม ป้องกันการลักลอบเผาที่อาจทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

๓. ให้นายอำเภอ กำกับ สอดส่อง ดูแล ประชาสัมพันธ์ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบไม้ ทุกชนิด ทั้งการเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตร หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายคดีอาญา มาตรา ๒๒๐ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดตั้งชุดเฉพาะกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสอดส่องมิให้เกิดการกระทำความผิด

จังหวัดเลย จึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เกษตรกรและประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเลย ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การหยุดเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรในเขตจังหวัดเลย โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง และหากพบกรณีฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยธวัช เนียมศิริ)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย